

ที่ วช ๐๔๐๑/๘๗๗๖



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ  
๑๐๙๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๕  
(2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา ๖ - ๑๒ เดือน ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ดังนี้

- ๑) ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
- ๒) เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง ๑ (หนึ่ง) ชุด พร้อมสำเนา ๑ (หนึ่ง) ชุด รวมเป็น ๒ (สอง) ชุด ดังนี้

๒.๑ ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กำหนด **Program Announcement [Annex ๑, ๒ และ ๓]** พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัครใน Annex 2 ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)

๒.๒ เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ พิมพ์เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทำ)

๒.๓ หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)

- ๓) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ ๒ มาถึง วช. ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
- ๔) วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทำลายเอกสารดังกล่าว
- ๕) ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มีอำนาจในการส่งใบสมัครให้ NRF การพิจารณาใบสมัคร

NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ผู้...

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก  
เว็บไซต์ของ วช. ที่ <http://www.nrct.go.th/> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจวิเทศสัมพันธ์  
สำนักงานเลขาธิการกรม วช. โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๑, ๒๑๒ อีเมล [pattranit.v@nrct.go.th](mailto:pattranit.v@nrct.go.th)

อนึ่ง วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ NRF กำหนด  
(โดยเฉพาะกรณีที่ผู้สมัครมีอายุเกิน ๔๐ ปี) และในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก NRF แล้ว  
แต่ขอสละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงถือเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนางานวิจัยและ  
ตัดสิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่น ดังนั้น วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการพิจารณาคัดเลือกและ  
เสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามโครงการที่เสนอขอไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ให้ผู้สนใจในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกันด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิภารัตน์ ตี๋อ่อง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการกรม

ภารกิจวิเทศสัมพันธ์

โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๑, ๒๑๒

อีเมล [pattranit.v@nrct.go.th](mailto:pattranit.v@nrct.go.th)

